

Trợ Giúp Y Khoa khi Hấp Hối (MAiD)

Trong tiến trình này, một người có thể xin trợ giúp khi hấp hối, và nếu được quyết định là hội đủ điều kiện, họ có thể nhờ bác sĩ hoặc y tá giúp tự nguyện kết liễu đời mình. Quý vị có thể xin thẩm định cho MAiD (Medical Assistance in Dying) bằng cách gọi số 1-844-550-5556 hoặc nói chuyện với toán chăm sóc của mình.

Chọn những gì đúng cho quý vị

Khi nghĩ về các chọn lựa chăm sóc và thảo luận với những người gần gũi với mình nhất và toán chăm sóc, quý vị có thể nên xét đến:

- Phẩm chất cuộc sống có ý nghĩa như thế nào đối với tôi khi tôi sắp qua đời?
- Tôi sẽ cần được chăm sóc đến mức nào khi sức khỏe suy thoái?
- Loại yểm trợ nào sẽ có ích cho tôi?
- Loại môi trường nào giúp tôi được thoải mái và an tâm?
- Có gì giúp cho những người gần gũi với tôi được an tâm?

Nói chuyện với toán chăm sóc sức khỏe có thể giúp quý vị có quyết định thích hợp nhất về việc chăm sóc cho mình.



Hãy tìm hiểu thêm về các biện pháp trợ giúp cuối đời cho bệnh nhân và gia đình tại www.vch.ca.

2024.11

Quyết định đúng cho quý vị

Chăm sóc cuối đời trước khi, trong khi và sau khi qua đời.





Hiểu về chăm sóc cuối đời

Chăm sóc cuối đời yểm trợ cho thân chủ, gia đình họ và những người chăm sóc trước khi, trong khi và sau khi qua đời. Dịch vụ này chú trọng vào việc xoa dịu thoải mái, giữ trọn nhân phẩm và phẩm chất cuộc sống.

Toán chăm sóc sẽ thảo luận với quý vị về các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị, mục tiêu chăm sóc và các chọn lựa chăm sóc cuối đời để bảo đảm quý vị được cung cấp các dịch vụ và biện pháp yểm trợ thích hợp đúng mức.

Quyết định về các ưu tiên chăm sóc cuối đời có thể cần thời gian vì quý vị nghĩ về tình huống và các ý nguyện của mình. Đây không phải là chọn lựa cuối cùng của quý vị, toán chăm sóc sẽ cố tôn trọng ý nguyện của quý vị ngay cả khi thay đổi các chọn lựa hoặc ý nguyện đó.

Quý vị có thể được chăm sóc cuối đời ở đâu

Có thể có các dịch vụ khác nhau cho quý vị, những người thân yêu và người chăm sóc để giúp quý vị tìm đúng dịch vụ chăm sóc ở đúng chỗ.



Nhà riêng

Trong những ngày cuối đời, nhiều người muốn ở nhà để gần người thân và trong một môi trường thoải mái. Có các chọn lựa chăm sóc tùy theo nhu cầu của quý vị và các dịch vụ hiện có.



Chăm sóc dài hạn

Nhà chăm sóc dài hạn dành cho những người bị bệnh nặng hoặc suy yếu sức khỏe cần được trợ giúp suốt ngày đêm. Các toán chăm sóc được huấn luyện để cung cấp tất cả dịch vụ chăm sóc cuối đời và có thể nhờ các dịch vụ chăm sóc xoa dịu chuyên biệt yểm trợ thêm.



Viện chăm sóc cuối đời

Viện chăm sóc cuối đời giúp những người đang bước vào các giai đoạn cuối cuộc đời. Các toán chăm sóc cuối đời cũng yểm trợ các nhu cầu tâm linh, văn hóa và cảm xúc trong một môi trường yên tĩnh và giống như ở nhà.



Bệnh viện

Bệnh viện chuyên môn chẩn đoán và điều trị bệnh tật hoặc các triệu chứng. Thông thường thời gian lưu lại bệnh viện đều ngắn hạn, nhằm ổn định các triệu chứng trước khi chuyển sang một môi trường thoải mái hơn như ở nhà hoặc trong viện chăm sóc cuối đời.

Toán chăm sóc của quý vị có thể giải đáp thắc mắc, giúp quyết định chọn lựa chăm sóc tốt nhất cho quý vị và trợ giúp trong tiến trình nộp đơn.